



ภาพ : สุรินทร์ ล้อลมทรัพย์

ลุยกรุงดูมิวเซียมแปลก... แหล่งรวมของเกือบปี

เคยสงสัยตั้งแต่ออกมาเที่ยว “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลปกรรมและเลียนแบบ” ว่าบ้านเราน่าจะมีแหล่งรวบรวมของปลอมที่โหดสักที เพราะเดินไปทางไหนก็เห็นสาว ๆ สะพายห้อยสร้อย วิดตอง กุชชี ลองฉอมบ๊วย แฮร์รอตส์ ของแท้ผสมของปลอมปะปนกันจนแทบจะดูไม่ออก

และแล้วก็ค้นพบว่ามิวเซียมแบบนี้มีอยู่จริงๆ ตั้งอยู่ที่ชั้น 26 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานกฎหมายชื่อ บริษัท ติลลิคเกอานด์กิบบิเนลส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (Tilleke & Gibbins International Ltd.)

บอกก่อนเลยว่า ถ้าจะมาเที่ยวที่นี่ต้องโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากมิวเซียมเปิดให้เข้าชมโดยมีวิทยากร (ทนายความของบริษัท) เป็นผู้นำทัวร์ เมื่อนัดหมายเวลาไว้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นอาสาสมัครรับพาเข้าชมในส่วนจัดแสดง

วิทยากรจะเริ่มต้นอธิบายความรู้พื้นฐานเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนที่จะนำไปเยี่ยมชมสินค้าปลอมทั้งหมดกว่าหลายร้อยชิ้น (เลือกมาจาก 3,500 ชิ้น) หมุนเวียนจัดแสดงทุกๆ 3-6 เดือน โดยจะมีดีไซน์เนอร์จัดวางสินค้าในธีม “Night Market” เสมือนว่ากำลังเดินเลือกซื้อสินค้าอยู่ในตลาดกลางคืน ซึ่งสินค้าทั้งหมดได้รับอนุญาตจากลูกค้าที่ส่งมาเป็นตัวอย่างให้ทางบริษัทฯ ดำเนินคดี

ในช่วงแรกๆ ทางมิวเซียมเลือกสินค้ากว่า 100 ชิ้น จัดแสดงเพียง 4 หมวดหมู่มากได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องหนัง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องสำอาง ปัจจุบันพบสินค้าปลอมแปลงมากขึ้นจึงขยายหมวดหมู่เพิ่มเป็น 14 ประเภท

ลองทายกันเล่นๆ ว่าสินค้าประเภทใดที่มีการปลอมแปลงมากที่สุด เชื่อว่า “เสื้อผ้า” ต้องเป็นคำตอบแรกๆ ในใจ ซึ่งวิทยากรจะบรรยายที่มาที่ไปว่า เสื้อปลอม-เสื้อเลียนแบบคืออะไร ของจริง-ปลอมต่างกันอย่างไร



ถ้าดูด้วยตาเปล่าแล้วแยกระหว่างของจริงของปลอมไม่ออก ให้ดูป้าย F (Counterfeit) ของปลอม หรือป้าย G (Genuine) ของแท้ ซึ่งจะจัดวางอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น ตะกร้าสินค้าอุปโภคบริโภคจัดแสดงไว้โดยไม่โชว์ป้าย F-G เป็นนัยว่า บางทีเราอาจซื้อของปะปนกันมาโดยไม่รู้ว่าอันไหนเกรดเอ อันไหนเกรดห่วย

เหตุที่มิวเซียมแห่งนี้ไม่ได้ทำขายบรรยายประวัติ

สินค้าอย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลบางอย่าง เป็นความลับทางคดีและต้องการให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างฟังคำอธิบาย เมื่อเกิดความสงสัยเรื่องไหน วิทยากรจะได้อธิบายข้อเท็จจริงที่ โดยมีคอนเซ็ปต์ 3P คือ Price สินค้าของแท้ ราคาจะสูงกว่าของปลอมมาก โดยสินค้าบางประเภทก็มีการสนนราคาหลักหมื่นขึ้นไป

Place ถ้าจะฟินธงของแท้ให้ดูแหล่งจำหน่าย ถ้าของแบรนด์ห้างวางขายริมถนนทำได้แล้วว่กสินค้าของปลอมลอยมาแต่ไกล สุดท้ายให้ดู Packaging สินค้าพรีเมียมต้องบรรจุกล่องคุณภาพดี มี Signature เด่นชัดเท่านั้น

บางสินค้าใช้วิธีสังเกตฟอนต์ โลโก้ รูปร่างขวด โดยจะพบมากในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องสำอาง น้ำหอม ส่วนบางสินค้าที่ไม่น่าจะปลอมก็ยังมีพบว่าทำของปลอมออกมาขาย เช่น ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ ไม่เว้นแม้แต่เครื่องคิดเลข อะไหล่รถยนต์ ลูกบิดประตู ไซควง ก็ยังมีปลอมขายกันเกลื่อน

สินค้าบางประเภท ยังเป็นคดีความค้างอยู่ในชั้นศาล และมีการห้ามถ่ายรูปไว้ แนะนำให้ซักถามวิทยากรว่าสินค้าประเภทใดต้องห้ามบ้างเพื่อความปลอดภัย

สนใจเข้าชมต้องติดต่อล่วงหน้าก่อน 1 วัน โทร. 02-653-5555 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. โดยไม่มีค่าเข้าชมใดๆ ถ้าเดินทางมาโดยรถส่วนตัวมีบริการจอดรถฟรี หรือนั่งบีทีเอสลงสถานีช่องนนทรี แล้วต่อแท็กซี่มายังอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ก็ได้

แล้วคุณจะสนุกกับอาณาจักรของปลอมที่แรกและที่เดียวในเมืองไทย ใกล้ตัวคุณ!

